

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo đánh giá, xếp loại, toàn huyện Quỳnh Phụ có 35/38 xã, thị trấn, 22/27 đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đã đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh vực trên địa bàn huyện.

Ông Vũ Văn Liệu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập bình quân đạt trên 97%. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên..., tỷ lệ học tập bình quân chung toàn huyện đạt trên 92%. Cùng với học tập, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, vì vậy việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực hơn.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ là một trong những đơn vị điển hình của huyện Quỳnh Phụ về học tập và làm theo Bác. Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc học và làm theo Bác của cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Toàn Bệnh viện tập trung cải tiến lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thái độ giao tiếp với bệnh nhân... Bệnh nhân đến được đón tiếp

## QUỲNH PHỤ Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể



Thi công đường nông thôn mới tại xã Quỳnh Hông (Quỳnh Phụ).

và chỉ dẫn chu đáo, việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện tập trung, trả kết quả tại phòng khám để giảm thời gian chờ đợi. Tại Bệnh viện đã tổ chức được nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự ấm áp cho người bệnh như hoạt động của nổi cháo tình thương, cung cấp suất cơm từ thiện, hoạt động vui trung thu cho bệnh nhi... Vì vậy, những gần đây, chất lượng kết quả khám chữa bệnh được nâng cao, nhiều kỹ thuật mới được triển khai.

Cũng giống như Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Đảng bộ xã An Quý triển khai việc học tập và làm theo Bác không ở

khẩu hiệu, giấy tờ mà bằng những việc làm cụ thể. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện thành công nhiều mô hình "Làm theo Bác" tiêu biểu như mô hình "Làm theo Bác trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tâm, tận tụy, trọng dân, gần dân, hiểu dân" đang được triển khai và đạt nhiều kết quả tại Chi bộ thôn Mỹ. Là một thôn nhỏ với trên 100 hộ gia đình và hơn 300 nhân khẩu, song với tinh thần "Đảng viên đi trước", thôn Mỹ đã huy động đóng góp được gần 2 tỷ đồng, hơn 4.000 ngày công lao động, góp phần

xây dựng nhiều công trình phúc lợi khương trang, điện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nếp sống văn minh được duy trì. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm số giờ giải quyết thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện văn hóa công sở... Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; công tác

giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường cũng được đẩy mạnh. Các trường học thực hiện giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12. Huyện đoàn thực hiện các chương trình, kế hoạch trong học tập và làm theo Bác qua nhiều phong trào như: "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ làm theo lời Bác", "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"... Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện giảng dạy, bồi dưỡng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng học viên...

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, phong cách, lối làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến. Đã có 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Ông Vũ Văn Liệu, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên tiếp tục đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, tổ chức đảng kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội qua những việc làm cụ thể.

TRẦN HƯƠNG - TRỊNH CƯỜNG

## ▶ BẢO TÀNG TỈNH Đón tiếp 10.000 lượt khách tham quan

6 tháng đầu năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ 10.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.



Bảo tàng tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động viết thư pháp phục vụ nhân dân.

Với nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu tới khách tham quan vẻ đẹp của mảnh đất và con người Thái Bình qua từng thời kỳ lịch sử, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức trung bày nhiều chuyên đề như: "Những dòng chảy hội họa", "Góc chợ quê và phố ông đồ", "Một số tài liệu hình ảnh, hiện vật về bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh"... Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh cũng đã sưu tầm và giới thiệu tới du khách nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý khác.

Từ nay đến cuối năm, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và xây dựng các chuyên đề theo các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh giới thiệu tới khách tham quan.

NHƯ CÀU

## ▶ Tổ chức 185 lễ hội

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh tổ chức 185 lễ hội, trong đó có 3 lễ hội quy mô lớn: lễ hội đền Trần (Hưng Hà), lễ hội chùa Keo (Vũ Thư), lễ hội đền A Sao (Quỳnh Phụ) và 182 lễ hội được tổ chức với quy mô nhỏ trong phạm vi làng, xã.



Hoạt động tế lễ trong lễ hội Đông Xâm (Kiến Xương).

Các lễ hội được tổ chức theo đúng trình tự và thời gian quy định. Phần lễ được thực hiện trang nghiêm, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống như: rước nước, bài yết, rước bộ, dâng hương... Phần hội với nhiều hình thức vui chơi lành mạnh, tái hiện được những nét văn hóa dân gian mang đậm sắc thái nông nghiệp như: kéo co, pháo đất, kéo lửa thổi cơm, cổ cá... Công tác vệ sinh, an ninh trật tự đã được ban tổ chức nhiều lễ hội quan tâm, chú trọng.

Các hoạt động trong lễ hội đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo lưu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

HOÀNG LANH

## ▶ 86 nhóm, lớp mầm non tư thục chưa được cấp phép hoạt động

Đó là thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, đến năm học 2018 - 2019 toàn tỉnh có 142 nhóm, lớp của 114 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, trong đó có 56 nhóm, lớp có giấy phép hoạt động, còn 86 nhóm, lớp chưa được cấp phép hoạt động.

Hầu hết những cơ sở mầm non tư thục kể cả có phép và không phép đều có diện tích khá nhỏ, mọi hoạt động từ ăn ngủ, sinh hoạt cũng như vui chơi đều gói gọn trong khuôn viên chật hẹp, không bảo đảm những yêu cầu tối thiểu. Nhiều cơ sở không bảo đảm an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục hiệu lực, hiệu quả chưa cao, do đó còn tồn tại nhiều nhóm, lớp độc lập chưa có giấy phép hoạt động.

ĐẶNG ANH

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không để phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 511 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 10,09% so với năm 2018. Trong đó, nhiều loại tội phạm giảm sâu như giết người (giảm 63,6%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 52,1%), trộm cắp tài sản (giảm 25%), chưa phát hiện tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm hoạt động công khai lộ liễu. Các đơn vị đã xác lập 15 chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm, khám phá thành công 13 chuyên án, triệt xóa 28 ổ nhóm, 67 đối tượng hình sự; bắt, khởi tố 4 vụ, 8 bị can phạm tội chưa mãn hạn; khởi tố 40 vụ, 326 bị can cờ bạc, số đề; xử lý hành chính 149 vụ, 619 đối tượng. Phát hiện, xử lý 24 vụ, 27 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, đã khởi tố 2 vụ, 5 bị can; xử lý hành chính 22 vụ, 22 đối tượng vi phạm về kinh tế. Phát hiện, xử lý hành chính 74 vụ, 74 đối tượng vi phạm pháp luật

## Nỗ lực kéo giảm các vụ việc về trật tự xã hội



Lực lượng công an phối hợp bắt đối tượng vận chuyển ma túy.

về môi trường; xử lý hành chính 369 triệu đồng; thu giữ, tiêu hủy 540kg thịt lợn, 400kg thịt trâu, 320kg thịt mèo, 680kg lòng lợn không có giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không có chứng nhận kiểm dịch và nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các lực lượng công an đã xác lập, đấu tranh 19 chuyên án ma túy, triệt xóa 5 đường dây, 36 điểm phức tạp

về ma túy; qua đó đã bắt, khởi tố 249 vụ, 291 bị can phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 3 vụ, 76 đối tượng, thu giữ 186,0636g heroin, 24.532,1967g ma túy đảm bảo, 2,6kg cây thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác. Bắt, vận động đấu thủ 28 đối tượng rượt ngựa, đấu tranh với các hiểm 3 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho

biết: Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong những tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 với trọng tâm là chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an ninh xã hội và ma túy. Các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; tập trung kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tại các địa bàn; tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ Tết Nguyên đán, mở đợt

NGUYỄN TÙNG

## 8 năm liền là thôn văn hóa

Đạt được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu lại càng khó hơn. Thế nhưng, 8 năm liền, thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc (Thái Thụy) đạt danh hiệu thôn văn hóa, góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn huyện.

Ông Vũ Đình Hiến, Trưởng thôn Bái Thượng cho biết: Năm 2011, thôn Bái Thượng được công nhận là thôn văn hóa. Từ đó đến nay, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân cư và các dòng họ nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng, phát triển quê hương. Hàng năm, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn,

các dòng họ, tổ dân cư tiên tiến, không có tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào, hoạt động của thôn đều được biểu dương, khen thưởng. Phần quà không lớn nhưng đã tạo không khí thi đua, phấn đấu giữa các dòng họ, tổ dân cư. Các đoàn thể cũng đã tổ chức tuyên truyền hội viên chung tay xây dựng đời sống văn hóa.

Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, địa phương và sự đoàn kết, nỗ lực của nhân dân địa phương nên việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang cũng như các hoạt động khác của thôn đều được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong việc cưới đã hạn chế được tình trạng tổ chức đám cưới linh đình, giảm bớt các

thủ tục thách cưới, đạm ngõ, ăn hỏi tránh lãng phí. Các đám tang được tổ chức văn minh, trang trọng; việc rải giấy tiền trên đường đưa tang đã được hạn chế.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao được thực hiện theo tiêu chí "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát". Vì thế, các phong trào, hoạt động của thôn đều được người dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp vật chất, ngày công xây dựng. Nhờ đó, thôn Bái Thượng đã xây dựng được công đường khang trang, nhiều con đường bê tông kiên cố, các bồn hoa rực rỡ sắc màu từ nguồn xã hội hóa. Sự đoàn kết, gần bó trong tình làng nghĩa xóm ở thôn Bái Thượng không chỉ thể hiện qua



Cổng chào thôn Bái Thượng (xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy) được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

việc xây dựng nông thôn mới mà còn trong cách ứng xử văn hóa giữa những người dân trong thôn. Ở thôn Bái Thượng, người dân thường tự hào kể về "cánh đồng rau chung". Đó là bất cứ ai cũng có thể hái rau ở cánh đồng khoai lang về ăn mà không cần hỏi hay xin phép.

Toàn thôn hiện có 1.754 nhân khẩu với 574 hộ. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, mức thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn đạt khoảng 95%. Công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến

trào luôn được quan tâm. 17 dòng họ lớn trong thôn đều có quỹ khuyến học, khuyến tài. Nguồn quỹ được dùng để tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt. Con cháu các dòng họ trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học. Chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, vào dịp lễ tết hàng năm, Ban công tác mặt trận thôn đều tới tặng quà, thăm hỏi và động viên các gia đình. 85 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn cũng thường xuyên được quan tâm, giúp đỡ. Chỉ tính riêng tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 10 hộ đặc biệt khó khăn của thôn đã được nhận quà với tổng trị giá 7 triệu đồng.

Để đường xóm thêm xanh, sạch, đẹp, công tác vệ sinh được thôn thực hiện nền nếp. Ngày 24 hàng tháng, những con đường tự quản do chi hội phụ nữ, hội nông dân, tổ dân cư

được tổ chức vệ sinh. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn thôn đạt trên 90%. Bên cạnh đó, thôn còn tổ chức đấu nối nước sạch và mắc điện chiếu sáng miễn phí ra nghĩa trang để phục vụ việc sang cát nếu như các gia đình chấp nhận quy định của thôn là sang cát trong một ngày vào tháng 10 hoặc hai ngày vào tháng 11 âm lịch.

Ông Vũ Đình Hiến, Trưởng thôn Bái Thượng chia sẻ thêm: Hiện thôn đang phấn đấu hoàn thành 11 tiêu chí để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Song để thực hiện được mục tiêu chung này, chính quyền thôn, các ban, ngành và nhân dân địa phương phải đoàn kết hơn nữa, tích cực lao động sáng tạo để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cùng chung sức vì một miền quê sáng, xanh, sạch, đẹp.

NHƯ HOÀNG